



ที่ ศธ ๐๔๒๖๓/๒๐๐๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
เลขที่ ๑๙๗ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลนอกเมือง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาการ,
ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มี
วิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๒ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ มีมติให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรับการประเมินเสนอ รวมทั้ง
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยเคร่งครัด
และการให้คะแนน กรณีได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนเต็ม ควรมีเอกสารที่ระบุเหตุผลว่า บุคคลผู้รับการประเมินมีผลงาน
ดีเด่นและมีความเป็นเลิศด้านใด และอย่างไร พร้อมทั้งบันทึกลงในแบบประเมินอย่างชัดเจนและคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
มีมติเพิ่มเติมในกรณีคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละท่านมีความต่างกันเกิน ๕ คะแนน ให้ชี้แจงเหตุผล
ประกอบการประชุม ดังนั้น จึงขอให้กรรมการประเมินได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด และตามมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์โดยเคร่งครัดต่อไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ขอเรียนว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เพื่อดำเนินการประเมินด้านที่ ๑
ด้านวินัย คุณธรรมจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓
ด้านผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้


๑. แจ้งผู้ขอรับการประเมินเตรียมเอกสารหลักฐานรับการประเมิน

๒. ประสานคณะกรรมการประเมินฯ ตามรายชื่อดำเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งแบบประเมินฯ ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ ดังนี้

๑. แบบ ก.ค.ศ.๕	จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบ ก.ค.ศ.๗/๑	จำนวน ๓ ชุด
๓. แบบ ก.ค.ศ.๘/๑	จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบ ก.ค.ศ.๙	จำนวน ๑ ชุด

สำหรับเอกสารอื่น ๆ กรุณาเก็บไว้เพื่อตรวจสอบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษ ละมูลมอญ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

โทร ๘๘๕๘๖ ๑๘๐๑

โทรสาร ๐ ๔๔๗๑ ๓๔๖๕



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ด้วย ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มี
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๑๐๐ ลงวันที่
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน ๕ ราย ๕ คณะ ดังบัญชี
รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายกมลวิทย์ ไกรเพชร)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการแทน
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

แนบท้ายประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ที่	ชื่อ/ตำแหน่ง สถานศึกษา/สาขา ที่ขอรับการประเมิน	คณะกรรมการประเมิน		
		คนที่ ๑ (ประธานกรรมการ)	คนที่ ๒ (กรรมการ)	คนที่ ๓ (กรรมการ)
๑	นายชัยวัฒน์ ไชยทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนสนมวิทยาการ สาขาสังคมศึกษา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสนมวิทยาการ	นายชัยเทพ สังโสม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสนมศึกษาการ สพป.สุรินทร์ เขต ๒	นายพีระ พลรัักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโนนเทพ สาขาสังคมศึกษา/สพม.๓๓
๒	นางสมพร สาธ ครูชำนาญการ โรงเรียนยางวิทยาการ สาขาเคมี	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนยางวิทยาการ	นายสมบัติ แก่นแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านยางเดี่ยว สพป.สุรินทร์ เขต ๑	นายสำรอง สันทาลุนัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยา สาขาเคมี/สพม.๓๓
๓	นางน้ำทิพย์ ชัยพินิจ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาการ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุรวิทยาการ	นายสมคิด รักษรอด ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต ๑	นางปตินุช พรหมบุตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
๔	นางสาวจิราพร เกษามา ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาการ สาขาภาษาไทย	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประสาทวิทยาการ	นายสุทิตย์ ชิมทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต ๓	นายวีระพงษ์ เมินดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไพร่แก้ววิทยา สาขาภาษาไทย/สพม.๓๓
๕	นายธวัชชัย มีสะอาด ครูชำนาญการ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สาขาชีววิทยา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพนมดงรักวิทยา	นายไสว สายยศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านจ๊กแดก สพป.สุรินทร์ เขต ๓	นางบุญล้วน ชินวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สาขาชีววิทยา/สพม.๓๓